

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

GLOCON – บางที ก็ต้องมีกองทุน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว... มาจากรูปแบบการวิเคราะห์ หรือ ว่ากันอย่างวิชาการหน่อยเลยนั้น

ก็น่าจะต้องเป็น “ขั้นตอนการวิเคราะห์” ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งจริงๆ แล้ว อาจจะมีหลายๆ ท่าน อาจจะยังคงใช้รูปแบบการวิเคราะห์เหมือนที่เราเคยเรียนและรู้มา... ไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรมา บางท่านก็ใช้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาไปพร้อมๆ กัน เรียกว่า เอาทีเดียวหลายๆ เครื่องมือนั้นแหละครับ... ซึ่งจริงๆ แล้ว เหนือเมฆเคยให้มุมมองไว้แล้ว และอย่างน้อยๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใช้ได้จริง แม้ว่าบางท่านไม่เห็นด้วย แต่เท่าที่ดูแล้ว ไม่ว่าจะหุ้นไหนๆ ในตลาดหุ้นไทย หรือ แม้แต่ SET Index เองก็ตาม เหนือเมฆว่า มันใช้ได้เลยแหละครับ ถ้าเราจะมีกระบวนการวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน... อย่างแรก ท่านต้องรู้ก่อนว่า เครื่องมือชนิดไหนเป็นเครื่องมือหลัก หรือเครื่องมือสำคัญ และเครื่องมือไหน เป็นเครื่องมือรอง หรือเอาไว้ดูทีหลัง... การแบ่งกรอบหน้าจอกกราฟที่เอาไว้ใส่เครื่องมือต่างๆ ซึ่งเครื่องมือที่ใส่ไปนั้น ก็เพื่อให้สะดวกสบายในหน้าจอเดียวไม่ได้เพื่อจะเอาไว้วิเคราะห์ทั้งหมดหรือทั้งหน้าจอพร้อมๆ กัน... ถ้าเหนือเมฆเปรียบเทียบปัจจัยทางเทคนิคเป็นกองทัพทหาร ก็ต้องรู้ให้ได้ว่า เครื่องมืออะไรบ้างที่เป็นเหล่าทหารหรือกองทหารหลัก ที่ต้องใช้ใช้รบ และเหล่าไหน หรือเครื่องมือไหน ที่จะใช้ในการเป็นกองหนุน ในกรณีที่ทัพหน้า หรือเหล่าทหารนำการรบไม่แน่ใจว่าจะรบชนะหรือไม่ หรือควรจะต้องปรับกลยุทธ์การรบอย่างไร ก็ต้องใช้กองหนุน หรือเครื่องมือรอง กองหนุนก็เปรียบเป็นเหมือนการวางแผนการรบได้อีกทาง หากการรบนั้น ไม่แน่ใจว่าจะแพ้หรือชนะ

ดูตามเกม... เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่เรื่องยาก และแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ย่างต่อการเข้าใจ

แต่อย่างไรเสีย ในทุกๆ กรณี ย่อมจะมีความเสี่ยงเสมอ ดังนั้น ไม่ว่าจะใช้อย่างไร เกมของทางนี้ ก็ต้องมีไว้

แนวรับ : ... 1.27-1.25 หลักๆ แล้ว **ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20**

เป้าหมาย : ... ระยะสั้น 1.35 และ 1.50 กลางๆ ดู 1.8-1.9

Price Chart...(GLOCON)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GLOCON... ตอนนี่ ถ้าจะบอก ทัพหน้า เป็นอย่างไรกับการที่จะออกรบ... ท่านก็อาจจะงงได้ว่า อะไร ตรงไหน คือทัพหน้าหรือทัพหลักในการรบกันล่ะ แล้วกองหนุนอยู่ตรงไหน... เอาเป็นว่า เอาไว้มีคอร์สในทางเทคนิคเมื่อไหร่ เราคงได้ทบทวนกันอีกทีนะครับว่า อะไร ตรงไหน อย่างไร... แต่ตอนนี้ เหนือเมฆมองว่า กองทัพหน้า ก็ยังไม่แน่ใจว่า การรบครั้งนี้ จะชนะไหม หรือ การรบ กำลังยันกันไปยันกันมา จนใกล้จะถึงจุดแตกหักแล้วล่ะนะ โกลัรู้แพ้รู้ชนะอีกไม่นาน... แต่ถ้าจะถามว่า กองทัพหน้าที่เราใช้ในการออกรบนั้น จะมีแว่หรือมีโอกาสชนะได้มากน้อยแค่ไหน เราก็สังสารไปที่ กองหนุนประเมินการรบ... ผลบอกว่า มีโอกาสชนะได้อยู่